

รอบรั้ว.. พิบูลสงคราม

@@.. สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน **รอบรั้ว.. พิบูลสงคราม** วันนี้จะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของการเปิดภาคเรียนของนักศึกษาภาค กศ.ป.ป.(เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยจะมีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๓ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.) จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร และคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศพร้อมกัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ ส่วนทะเลแก้ว (เข้า : ปฐมนิเทศรวม, บ่าย : ปฐมนิเทศแยกตามคณะ)

@@.. ตรวจสอบสภาพนักศึกษาใหม่ กศ.ป.ป. วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ขอให้นักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ป.ป.ทุกคน เข้ารับการตรวจสอบสภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ ชั้น ๒ ทั้งนี้ให้นักศึกษาใหม่ภาคปกติที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสอบสภาพมาก่อน สามารถเข้ารับการตรวจฯ ได้ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

@@.. ปฐมนิเทศนักศึกษา ปร.บ. รุ่นที่ ๓ มรพส. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๓ โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน เวลา ๐๙.๓๐ น. ทั้งนี้ประธาน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะได้แนะนำวิธีการเรียนการสอน รวมถึงระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และให้นักศึกษาใหม่พบท้องถิ่นจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ทั้งนี้จะเริ่มเปิดเรียนในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยศูนย์การศึกษาพิษณุโลก เรียนที่ ชั้น ๘ อาคาร ม., ศูนย์การศึกษาพิจิตร เรียนที่ ห้องเรียนชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร และศูนย์การศึกษาเพชรบูรณ์ เรียนที่ ห้องเรียนชั้น ๒ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์

@@.. สมองไหลกลับ.. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส. จัดโครงการให้นักวิชาชีพไทยที่อยู่ต่างประเทศ กลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย ระหว่างวันที่ ๑-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยมีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การพบผู้บริหารและการสัมมนาเพื่อประเมินผลและวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย โดยจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ฯ กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรพส. กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก และการตอบข้อซักถามโดยผู้เชี่ยวชาญ ศ. ดร. วิเชษฐ์ อึ้งวิเชียร มหาวิทยาลัยฟอริต้า แอดแลนติส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ ๑ กรกฎาคม นอกจากนี้ยังมีโครงการที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น โครงการแนวทางและทิศทางการพัฒนาศูนย์พลังงาน วันที่ ๒ กรกฎาคม ณ อาคารศูนย์วิทยฯ, โครงการการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา, โครงการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ วันที่ ๓ กรกฎาคม ณ อาคารเรียนรวม ชั้น ๒, โครงการแนวทางและทิศทางการพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, โครงการสัมมนาเพื่อประเมินผลและวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ณ ห้องประชุม ศว. ๑๐๖, โครงการสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการด้านพลังงานและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิทยากรจากสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (The Association of Thai Professionals in America and Canada : ATPAC) วันที่ 13 กรกฎาคม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก และโครงการพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ได้ที่ <http://science.psu.ac.th>

@@.. ประเมินคุณภาพภายใน ปี๕๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการประเมินค่ะ

@@.. ยินดีให้บริการ งานประชาสัมพันธ์ ได้ย้ายสถานที่จากเดิมที่อาคารศรีพิบูลฯ มาประจำอยู่ที่ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวมแล้ว ดังนั้น หากคณะ หรือหน่วยงานใดหรืออาจารย์-เจ้าหน้าที่ท่านใด ที่มีความประสงค์จะให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ติดต่อประสานงานหรืออื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๑๐๘ หมายเลขภายใน ๙๑๓๕ สำหรับงานรับ-โอนสายโทรศัพท์ยังใช้หมายเลขเดิม คือ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๐๐ - ๒ โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คนใหม่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับ-โอนโทรศัพท์ คือ คุณนิธิศ ประจักษ์ดี ทั้งนี้ ทีม PR ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อชาวพิบูลสงครามและมวลชนตลอดไป **สวัสดิ์ค่ะ..**